

จับตา.....เศรษฐกิจเหนือปีมะเส็ง



จารุมาส ปาละรัตน์

เศรษฐกิจอาวุโส ส่วนเศรษฐกิจภาค
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

ปีมะโรงที่ผ่านไปเศรษฐกิจภาคเหนือดีเกินคาด สมกับเป็นปีมังกรทองจริงจริง เติบโตในทุกภาคเศรษฐกิจ นำโดยการใช้จ่ายของประชาชนที่คึกคักขยายตัวด้วยตัวเลขถึงสองหลัก สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ จากมาตรการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลที่เร่งให้ประชาชนตัดสินใจซื้อเพื่อรักษาสิทธิ ส่งผลให้ยอดขอใช้สิทธิรถยนต์คันแรกในภาคเหนือสูงถึง 191,224 คัน ยอดคืนภาษี 13,485 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นปีทองของธุรกิจรถยนต์เลยทีเดียว ธุรกิจประดับยนต์คาร์แคร์ ลิสซิ่ง ก็พลอยได้รับอานิสงส์เติบโตตามไปด้วย



การลงทุนภาคเอกชนก็เติบโตได้ดีด้วย

ตัวเลขสองหลักเช่นเดียวกัน ในช่วงต้นปีมีการเร่งซ่อมแซมและฟื้นฟูหลังจากที่เจอน้ำท่วมกันอย่างหนักในปีก่อน อสังหาริมทรัพย์ยังพุ่งแรงมีโครงการเปิดใหม่มากกว่า 300 โครงการ ทั้งบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ดิวก้าว ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสำคัญของภาคเหนือ บางโครงการขายได้หมดเพียงชั่วข้ามวัน ฟันธงเกษตรกรยิ้มกันทั่วหน้าเพราะขายผลผลิตได้ราคาดี ทั้งยังนำมาจำหน่ายกับรัฐบาลได้ราคาสูง นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวภาคเหนือกันอย่างคึกคักส่งผลให้การใช้จ่ายใช้สอยดีตามไปด้วย

ในปีมะเส็งแม้จะเป็นปีงูเล็กแต่อาจจะไม่เล็กสมชื่อ เศรษฐกิจยังไปได้ดี แม้จะไม่ดีเท่าปีก่อน แต่ก็ยังโตได้ตามปกติ จากการใช้จ่ายที่นำโดยพระเอกตัวเดิมคือรถยนต์ที่จองกันไว้ในปีก่อน บริษัทรถเพิ่งส่งมอบได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น ยังต้องทยอยส่งมอบอีกจนถึงกลางปีเลยก็ว่าได้ หลังจากนั้นประชาชนน่าจะยังคงต้องใช้จ่ายกันตามปกติ เพราะเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น ทั้งจากการเพิ่มค่าจ้างเป็นวันละ 300 บาท การปรับเงินเดือนข้าราชการ มาตรการรับจำนำสินค้าเกษตร มาตรการลดภาระให้ผู้เสียภาษีทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา และเงินภาษีจากรถคันแรกที่จะทยอยคืนสูงถึง 6 พันล้านบาท แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะซื้อซ้ำของได้มากขึ้นกว่าเดิมตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ เพราะข่าวของเครื่องใช้นี้วันก็มีแต่จะแพงขึ้น ทั้งยังมีหนี้จากรถคันแรกที่ต้องเริ่มผ่อนกันอีก การลงทุนคาดว่าจะมีโครงการใหญ่ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนเกิดขึ้นเกือบ 7 พันล้านบาท อสังหาริมทรัพย์ยังแรงต่อเนื่อง เพราะเมืองสำคัญของภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทั้งการท่องเที่ยว การศึกษา ทั้งยังเดินทางไปมากับประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงได้สะดวกรวดเร็ว ทำให้นักลงทุนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นนำเงินมาลงทุนกันอย่างต่อเนื่อง

ความนิยมในสินค้าเทคโนโลยี เช่น Smart Phone, Tablet จอระบบสัมผัส (touch screen) ทำให้การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในอุปกรณ์เหล่านี้ผลิตได้ต่อเนื่อง สินค้าเกษตรที่นำมาแปรรูปส่งออกได้มากขึ้นตามความนิยมของตลาดเอเชีย ฟ้าฝนยังเอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นด้วย การเปิดประเทศของพม่าทำให้การค้าขายชายแดนคึกคัก ชาวพมามีความต้องการข้าวของเครื่องใช้และน้ำมันจากไทยเพิ่มมากขึ้น การท่องเที่ยวยังคงดี

ต่อเนื่อง ทั้งจากตลาดประชุมสัมมนา ตลาดนักท่องเที่ยวในและต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีนคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางรอยภาพยนตร์เรื่อง “Lost in Thailand” มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก คาดว่าปีนี้ อาจจะเป็นปีทองของการท่องเที่ยวในภาคเหนืออีกปีเลยทีเดียว

บนความเติบโต ก็ยังมีข้อกังวลในหลายด้านที่ต้องคอยระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งเรื่อง **ต้นทุนของภาคธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น** จากค่าแรงปรับขึ้นอย่างก้าวกระโดด ต้นทุนด้านพลังงานที่คาดว่าจะสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก ทั้งภาครัฐยังลดการช่วยเหลือในด้านราคา และหากดูแลจัดการไม่ดีก็จะทำให้ราคาข้าวของเครื่องใช้ปรับตัวสูงขึ้นอีก อาจทำให้เงินในกระเป๋าของประชาชนมีค่าลดลง อีกทั้ง **ปัญหาหมอกควัน** ที่มักจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนอาจทำให้นักท่องเที่ยวไม่อยากเดินทางมาเที่ยวภาคเหนือ **การขาดแคลนแรงงาน** มีความรุนแรงในภาคการก่อสร้าง ช่างเทคนิค เป็นสิ่งที่ต้องติดตามและช่วยกันหาทางออกกันไป **ภาระหนี้สินของครัวเรือน** เพิ่มขึ้นสูงขึ้น หากผู้ผ่อนชำระไม่สามารถชำระหนี้ได้ อาจทำให้เกิดหนี้เสียตามมา นอกจากนี้ผู้ส่งออกอาจได้รับผลกระทบจาก **เศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบาง** และ **ค่าเงินบาทที่ยังผันผวน** จึงควรเตรียมการเพื่อรับมือในเรื่องดังกล่าว

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

